

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện công văn của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ, các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và ban hành quyết định kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa

Bắc Ninh kiểm tra quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích

bàn tỉnh theo yêu cầu, hướng dẫn.

Báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp giao ban hàng tuần (dự kiến ngày 14/11/2023).

UBND các huyện, thị xã, TP chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND cấp xã của địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu; báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Sở Tài chính chậm nhất ngày 1/3/2024 để tổng hợp chung báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/3/2024 và tham mưu gửi Bộ Tài chính theo yêu cầu.

Trước đó, sau khi thí điểm tại Quảng Ninh, Bộ Tài chính đã hướng dẫn các tỉnh kiểm tra tiền công đức tại các di tích và giao cho từng huyện thực hiện.

Bộ Tài chính hướng dẫn UBND cấp tỉnh (trừ Quảng Ninh - địa phương đã được thực hiện thí điểm) ban hành quyết định kiểm tra tổng thể trên địa bàn, nêu rõ mục đích, đối tượng, nội dung kiểm tra và phân công trách nhiệm cho các đơn vị liên quan...

Các di tích lịch sử, văn hóa đã được cơ quan Nhà nước cấp bằng

Bắc Ninh là vùng đất của lễ hội và di tích. Tỉnh có 1.558 di tích lịch sử; trong đó, có 195 di tích cấp quốc gia, 386 di tích cấp tỉnh, nhiều hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia. Trên địa bàn tỉnh cũng có khoảng 500 lễ hội lớn, nhỏ được tổ chức quanh năm.

xếp xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo Luật Di sản văn hóa sẽ thuộc diện kiểm tra trong 2023. Kinh phí trích từ nguồn dự toán ngân sách chi thường xuyên năm 2024.

Nội dung kiểm tra gồm việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích và hoạt động lễ hội trong 2023.

Chủ tịch UBND cấp huyện là người chỉ đạo việc kiểm tra. Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ gửi báo cáo kết quả cho Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2024. **HẢI HÀ**